



วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรื่อง การหยุดดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอ และการสรรหาธุรกิจใหม่

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง 1. มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. สารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดธุรกิจสิ่งทอ และสรรหาธุรกิจใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตามที่บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รายงานเรื่องการหยุดดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอ และการสรรหาธุรกิจใหม่ รายละเอียดตามสารสนเทศที่อ้างถึงลำดับที่ 2 ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบผ่านช่องทางทางการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความแจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การหยุดดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอนี้เป็นการลดความเสี่ยงในระดับสูงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากในรอบระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจสิ่งทอขาดทุนมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าฝ่ายจัดการจะมีความพยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม สาเหตุหลักมาจากสภาพการแข่งขันของธุรกิจสิ่งทอที่มีความรุนแรง และมุ่งเน้นด้านราคาเป็นหลัก บริษัทฯ เสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศที่มีต้นทุนด้านค่าแรงงานที่ต่ำกว่า อีกทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งานนาน ทำให้มีข้อจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-2019 มีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้คำสั่งซื้อของลูกค้าลดลงอย่างมาก และคาดว่าสถานการณ์ธุรกิจสิ่งทอจะยังคงไม่ดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 แล้ว โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของเรื่องนี้เป็นระยะซึ่งมีรายละเอียดตามข้อมูลที่อ้างถึงในลำดับที่ 2 ข้างต้น

ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะหยุดการผลิตสิ่งทอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แล้วก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายสินค้าถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วน และมีเงินปันผลรับจากเงินลงทุน และยังคงมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่อยู่เพื่อทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเป็นนิติบุคคล บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น

ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาธุรกิจใหม่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีนวล สมบัติไพรวัน)

กรรมการผู้จัดการ